

คู่มือชีวิตเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

หลังจากเสกสมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร จะเห็นได้ว่า หม่อมงามจิตต์ฯ และ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เป็นเงาของกันและกันตลอดชีวิต ทั้งสองท่านได้ช่วยกันทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อชาวโลก เช่น สภาสตรีระหว่างประเทศ

เมื่อพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆ หม่อมงามจิตต์ฯ ได้ตามเสด็จไปปฏิบัติงานในฐานะภริยาทูต และเมื่อหม่อมงามจิตต์ฯ ต้องไปประชุมในประเทศต่างๆ รวมทั้งการไป เสนอบทความหรือกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย และในฐานะประธานสภาสตรีระหว่าง ประเทศ บทความของหม่อมงามจิตต์ฯ ที่เสนอต่อที่ประชุมระหว่างประเทศนั้นไพเราะ คมคาย มีสาระและผสม ผเสด้วยถ้อยคำที่สนุกสนานเรียกเสียงปรบมือจากที่ประชุมอย่างกึกก้อง ทั้งนี้เพราะหม่อมงามจิตต์ฯ ได้ใช้ชีวิตเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวชั้นดีเยี่ยม เพราะพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้ติดตามหม่อมไปด้วยทุกหนทุกแห่ง หลังจากที่ พระองค์ท่านทรงเกษียณอายุราชการแล้ว นอกจากนั้น ยังทรงช่วยแก้ปัญหาทางด้านการเมืองและการสัมพันธ์ ระหว่างประเทศให้แก่หม่อมงามจิตต์ฯ หรือจะเรียกอีกนัยหนึ่งว่าช่วยแก้ปัญหาการเมืองให้แก่สภาสตรีระหว่าง ประเทศได้เป็นอย่างดีเลิศ ดังปรากฏอยู่ในเรื่องสภาสตรีระหว่างประเทศ และระหว่างที่หม่อมงามจิตต์ฯ ไปประชุมกับกรรมการสภาสตรีระหว่างประเทศในเวลากลางวัน พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้เสด็จไปร่วมงานกับ โรตารีในประเทศต่างๆ โดยบางครั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยได้มาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกถวาย บางครั้ง ทรงเอกเขนกทอดพระเนตรโทรทัศน์ติดตามข่าวสารของบ้านเมืองนั้นๆ อยู่ ณ ที่พัก

ขณะที่พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรประชวร หม่อมงามจิตต์ฯ จะถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ เมื่อครั้งที่พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลรามาริบัติ พระอาการหนักมาก จนถึงขั้นต้องตัดพระ ชงฆ์ (ขา) ทิ้งไปข้างหนึ่ง และต้องใส่พระชงฆ์เทียม หัดพระดำเนินอยู่หลายวัน เมื่อหายประชวรแล้วได้กลับไปรับ ราชการที่ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดีย และแม้ว่าเมื่อหม่อมงามจิตต์ฯ เลิกจากการ ประชุมของสภาสตรีระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ ซึ่งเคร่งเครียด และมีดคำแค้นไหน ท่านจะต้องรีบกลับที่พัก เพื่อไปรับพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรก่อนเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกัน โดยท่านจะไม่ยอมไปงานคนเดียวโดยไม่มี พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรเสด็จด้วยเป็นอันขาด

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร จึงเป็น คู่มือชีวิตตัวอย่างเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่อนุชนรุ่นหลังพึงดำเนินรอยตาม เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติตราบนานเท่านาน

The Life Partners

ขอกรุณาแปลด้วยค่ะ ของเดิมไม่มีค่ะ